

ข่าวประจำวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

สมาคมอารักขาพืชตีวงแหวนเกษตรกร : โดย...สุรัตน์ อัดตะ



ต้องยอมรับความจริงกันให้ได้ว่าการทำเกษตรนั้นย่อมหนีไม่พ้นการใช้สารเคมี แต่จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้ใช้และชนิดของพืชที่จะใช้ จำได้ว่าสมัยคุณพรณพิมล ชัยภูวนาวุตร เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษ จึงร่วมกับสมาคมอารักขาพืชและครอปไลฟ์ เอเชีย (Croplife Asia) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการรณรงค์การใช้สารเคมีเคมีเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อเกษตรกร ในการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงการจัดการซากบรรจุภัณฑ์ เคมีเกษตร อันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรของประเทศ เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดี เพื่อพัฒนาตนเอง และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงาน จะร่วมมือและให้การสนับสนุนในการรณรงค์ การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการสู่เกษตรกร

ผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา สมาชิกจากครอปไลฟ์ เอเชีย นำโดย นายปิยะพงศ์ พุทธิธา และสมาชิกสมาคมอารักขาพืชไทยได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้สารเคมีและสารอารักขาพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย โดยได้ รศ.ดร.สรา อภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้แก่สมาชิกผู้นำกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเกษตรกรที่สนใจ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขนาท อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีเกษตรกรร่วมอบรมกว่า 50 คน ถือเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้นำ ที่สามารถส่งต่อและถ่ายทอดข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรในชุมชนต่อไป

การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีและสารอารักขาพืชของเกษตรกรเกี่ยวกับมาตรฐานการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อาทิ การใช้ถุงมือขณะฉีดพ่นสารอารักขาพืช การตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับสารเคมีเกษตร เช่น เครื่องพ่นสารให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทั้งการดูแล เก็บรักษา และการจัดการหลังการใช้ ตลอดจนการสร้างมาตรฐานการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย อย่างถูกต้องตามวิธีการสากล รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากการได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีอย่างผิดวิธี

### **สำหรับกิจกรรมนี้จะจัดทุกไตรมาส ในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด**

โดยมีเป้าหมายว่าภายในสิ้นปีจะสามารถให้การอบรมแก่กลุ่ม อสม.และเกษตรกรที่สนใจกว่า 300 คน ได้แก่ จ.ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท นครสวรรค์ และนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวและพืชไร่ที่สำคัญของประเทศและมีเกษตรกรที่กระจายอยู่หนาแน่น โดยให้ชุมชนหนองขนาท อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นชุมชนต้นแบบการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็งด้านการใช้สารอารักขาพืช และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานความปลอดภัยแก่เกษตรกรไทยในอนาคตต่อไป